

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ตำแหน่ง/สังกัด	จำนวน	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	อัตราค่าจ้าง
๑	ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ความมั่นคง สังกัด วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	๑ อัตรา	๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขา วิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ๒. มีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา ๓. มีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรือ ๔. มีผลงานการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติหรือ ๕. มีการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน อย่างน้อย ๒ โครงการ ๖. สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	ปริญญาเอก ๓๓,๙๐๐ บาท
๒	ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สังกัด คณะครุศาสตร์	๑ อัตรา	๑. สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ๒. มีความชำนาญด้านการสอน มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย และมีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ดี โดยมีความถนัดโดยเฉพาะด้าน วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้ดีและมีความถนัดสอนวิชา วิทยาศาสตร์สำหรับครู ๓. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเหมาะสม ๔. มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ๕. มีประสบการณ์การสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า ๒ ปี ๖. มีประสบการณ์การนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไม่ต่ำกว่า ๒ ปี ๗. สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	ปริญญาเอก ๓๓,๙๐๐ บาท

ลำดับที่	ตำแหน่ง/สังกัด	จำนวน	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	อัตราค่าจ้าง
๓	ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สังกัด คณะวิทยาการจัดการ	๑ อัตรา	๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านการบัญชี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ๓. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสอน ถ่ายทอดและสื่อสารเป็นอย่างดี ๔. มีประสบการณ์สอนด้านการบัญชี ๕. มีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ หรือนานาชาติ ๖. มีผลงานตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติในวารสาร ๗. สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	ปริญญาเอก ๓๓,๙๐๐ บาท
๔	ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต สังกัด วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	๑ อัตรา	๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ๒. มีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา ๓. มีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรือ ๔. มีผลงานการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติหรือ ๕. มีการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน อย่างน้อย ๒ โครงการ ๖. สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	ปริญญาเอก ๓๓,๙๐๐ บาท
๕	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	๑ อัตรา	๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ๒. สามารถใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ การวิเคราะห์ สังเคราะห์สถิติ การจัดทำรายงาน การวางแผน ติดตามงานและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี ๓. เป็นผู้ที่มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี ๕. สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	ปริญญาตรี ๒๑,๐๐๐ บาท

